

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญญัตินำ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ในการศึกษา	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
นิยามศัพท์	3
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	5
แนวคิดและทฤษฎี	5
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น	5
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของงบการเงิน	7
แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร	8
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	9
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	11
ขอบเขตการศึกษา	11
วิธีการศึกษา	12
บทที่ 4 ผลการศึกษา	15
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม	15
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ตรวจสอบ	49
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร	
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ	67

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ	86
สรุปผลการศึกษา	86
อภิปรายผลการศึกษา	97
ข้อค้นพบ	99
ข้อเสนอแนะ	100
บรรณานุกรม	102
ภาคผนวก	104
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม	105
ภาคผนวก ข หนังสือขออนุมัติดำเนินการเก็บข้อมูลและเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ	112
ประวัติผู้เขียน	114

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตาราง		หน้า
37	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจสอบงบกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำแนกตามประเภทการทำงานในการตรวจสอบภาษีอากร	70
38	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจสอบงบกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	72
39	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจสอบงบดุลที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำแนกตามประเภทการทำงานในการตรวจสอบภาษีอากร	75
40	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจสอบงบดุลที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	77
41	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำแนกตามประเภทการทำงานในการตรวจสอบภาษีอากร	80
42	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรอง โดย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	82

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	15
2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	16
3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	16
4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทการทำงานในการตรวจสอบภาษีอากร	17
5 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหน่งงาน	17
6 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด	18
7 แสดงจำนวนและร้อยละของคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระหว่างการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร	18
8 แสดงจำนวนและร้อยละของปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลต่อคุณภาพข้อมูลในงบการเงินมากที่สุด	19
9 แสดงจำนวนและร้อยละของส่วนประกอบของงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล	19
10 แสดงจำนวนและร้อยละของงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล	20
11 แสดงจำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ของการใช้งบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล	21
12 แสดงจำนวนและร้อยละของรายการในงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล	22
13 แสดงจำนวนและร้อยละของคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระหว่างการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำแนกตามประเภทการทำงานในการตรวจสอบภาษีอากร	24

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตาราง		หน้า
14	แสดงจำนวนและร้อยละของคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระหว่างการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	25
15	แสดงจำนวนและร้อยละของปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีผลต่อคุณภาพข้อมูลในงบการเงินมากที่สุด จำแนกตามประเภทการทำงาน ในการตรวจสอบภาษีอากร	27
16	แสดงจำนวนและร้อยละของปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีผลต่อคุณภาพข้อมูลในงบการเงินมากที่สุด จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	29
17	แสดงจำนวนและร้อยละของส่วนประกอบของงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามประเภทการทำงาน ในการตรวจสอบภาษีอากร	31
18	แสดงจำนวนและร้อยละของส่วนประกอบของงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	32
19	แสดงจำนวนและร้อยละของงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามประเภทการทำงาน ในการตรวจสอบภาษีอากร	34
20	แสดงจำนวนและร้อยละของงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	36
21	แสดงจำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ของการใช้งบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามประเภทการทำงาน ในการตรวจสอบภาษีอากร	38
22	แสดงจำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ของการใช้งบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	41
23	แสดงจำนวนและร้อยละของรายการในงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามประเภทการทำงาน ในการตรวจสอบภาษีอากร	44
24	แสดงจำนวนและร้อยละของรายการในงบการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่	46

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตาราง	หน้า	
25	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงิน ที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้านความเข้าใจได้	50
26	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงิน ที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ	51
27	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงิน ที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้านความเชื่อถือได้	52
28	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงิน ที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้านการเปรียบเทียบกัน ได้	57
29	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร โดยรวม	58
30	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละด้าน จำแนกตามระดับการศึกษา	59
31	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละด้าน จำแนกตามประสบการณ์ การทำงานในการตรวจสอบภาษีอากร	60
32	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงิน ที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละด้านจำแนกตามตำแหน่งงาน	62
33	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในงบการเงิน ที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละด้านจำแนกตามสังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่	64
34	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจ สอบงบกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร	67
35	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจ สอบงบดุลที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร	68
36	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการตรวจ สอบหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร	69